



# รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา

## งานกิจการสภา

เทศบาลตำบลพินนา

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุรัสวธรณ เทศบาลตำบลพินนา  
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอภิบาล ดวงใจ	ประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา	อภิบาล ดวงใจ
๒	นายบุญเย็น พิมพ์ภาวะ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา	บุญเย็น พิมพ์ภาวะ
๓	นายสะเทียณ ใจปัดชา	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	สะเทียณ ใจปัดชา
๔	นายสุพจน์ จันทองไสย	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	สุพจน์ จันทองไสย
๕	นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	ธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์
๖	นายสวัสดิ์ ดวงใจ	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	สวัสดิ์ ดวงใจ
๗	นายมงคลชัย มันทาพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑	มงคลชัย มันทาพันธ์
๘	นายวิสัย จะตันพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	วิสัย จะตันพงษ์
๙	นายสนอง สีนอยู่	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สนอง สีนอยู่
๑๐	นายธีระวัฒน์ สาระบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	ธีระวัฒน์ สาระบุตร
๑๑	นายสง่า สุดแสง	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	สง่า สุดแสง
๑๒	นายทองใส สุมาลัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒	ทองใส สุมาลัย
๑๓	นายไกรทอง นามกาสา	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพินนา	ไกรทอง นามกาสา

รายชื่อผู้ลาประชุม - คน

รายชื่อผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ร้อยตำรวจตรี สุรพล สุวรรณเขต	นายกเทศมนตรีตำบลพินนา	สุรพล สุวรรณเขต
๒	นายศิวกร คำตานิตย์	รองนายกเทศมนตรีตำบลพินนา	ศิวกร คำตานิตย์
๓	นายอุดม วาระภาส	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพินนา	อุดม วาระภาส
๔	นางประยงค์ ปัญญานนท์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพินนา	ประยงค์ ปัญญานนท์
๕	ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญประภา พลสักขวา	นิติกรชำนาญการ	เพ็ญประภา พลสักขวา
๖	นายชัยยา ไชยรบ	รองปลัดเทศบาลตำบลพินนา	ชัยยา ไชยรบ

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

นายไกรทอง นามกาสา  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา ท่านสมาชิกสภา  
เทศบาลตำบลพินนา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ครับ บัดนี้ ถึงกำหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว  
สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุมครบลำดับต่อไปขอเรียน  
เชิญท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และ  
ดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ  
บัดนี้ สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม กระทบขอเปิดการ  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

#### เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา  
เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่  
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗  
และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของ  
ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการ  
เลือกตั้ง จึงประกาศผลการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน ดังนี้ เขต  
เลือกตั้งที่ ๑ นายสะเทียร ใจปัดชา ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงชื่อ นายอิทธิพร บุญประคอง  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

- ขอแสดงความดีใจกับ ท่านสะเทียร ใจปัดชา ที่ คณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว

ผมขออนุญาตแนะนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ดังนี้ ครับ  
คนที่ ๑ นายศิวกร คำตานิตย์ เป็นรองนายกเทศมนตรี แทนนาย  
สิริกร เนื่องจากจันท์

คนที่ ๒ นายอุดม วาระภาส เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
แทนนายสวัสดิ์ อินทวงศ์

คนที่ ๓ นางประยงค์ เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี  
แทนนายสมร สาระบุตร

ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
นายสง่า สุดแสง  
ประธานฯ ตรวจรายงานฯ

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมสภา

**ระเบียบวาระที่ ๓**

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
นายวิสัย จะตันพงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖

ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้  
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ รับ ขอเชิญ  
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก  
ท่านครับ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้บันทึกรายงานการประชุม  
สภาฯ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น  
ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไข หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับ  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม  
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ ขอเชิญครับ ไม่มี ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
พินนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ โปรดยกมือ สมาชิกสภาฯ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

**เรื่องกระทู้ถาม**

ขอเชิญนายวิสัย จะตันพงษ์ เชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล  
ทุกท่านกระผมนายวิสัย จะตันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
พินนา เขตเลือกตั้งที่ ๒ ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ต่อคณะผู้บริหาร  
ดังนี้

กระทู้ถามเรื่องที่ ๑ เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ ซึ่งสภาฯ ได้  
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อจัดซื้อที่ดิน ก็เป็นระยะ  
เวลานานพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดซื้อที่ดินได้ เนื่องจาก  
สาเหตุ หรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรครับ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  
หรือผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๒ เรื่องการจัดหารถดับเพลิงคันใหม่ ด้วย  
รถดับเพลิงเทศบาลตำบลพินนาที่มีอยู่ ตอนนี้มีเพียงคันเดียวและมี  
การใช้งานมานานแล้ว ตัวถังสภาพก็ค่อนข้างจะผุพังแล้ว

ผมเสนอให้จัดการดับเพลิงคันใหม่เพิ่มอีกคันครับ หรือท่าน  
นายกเทศมนตรีมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร  
กระทู้ถามเรื่องที่ ๓ เรื่องการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการบริหาร  
กิจการประปาบ้านแย้ ได้เสนอขอปรับปรุงท่อประปาใหม่ทั้ง ๓  
หมู่บ้าน โดยให้เทศบาลตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๗ เพื่อให้  
นายกเทศมนตรีได้พิจารณา ครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๔ เรื่องโครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านจิว  
- ดอนเชียง ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีจะทำการขยายไหล่ทาง  
ไปจนสุดเขตเทศบาลเชื่อมต่อเทศบาลตำบลดอนเชียง ผมไม่เห็น  
ด้วยกับการใช้งบประมาณของเทศบาลเอง เพราะ ต้องใช้  
งบประมาณค่อนข้างสูงพอสมควร ผมเห็นควรเสนอให้ขอ  
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน  
ท้องถิ่นจะดีกว่า เพราะงบประมาณของเทศบาลก็มีไม่เพียงพอต่อ  
การบริหาร จึงเสนอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้พิจารณาครับ  
กระทู้ถามเรื่องที่ ๕ เรื่อง รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๕๓ ล้าน ไม่ทราบว่าตอนนี้รายได้  
เข้าจำนวนเท่าไรแล้วครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๖ เรื่อง การติดตั้งแอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เนื่องจากสภาพอากาศทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ฤดูร้อนอากาศ  
ค่อนข้างร้อนมาก ผมสงสารเด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแม้จะมี  
พัดลมก็ไม่เพียงพอ ผมเสนอให้ติดตั้งแอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
กระทู้ถามเรื่องที่ ๗ เรื่อง น้ำท่วมขังถนน ช่วงนี้เป็นฤดูฝน สภาพ  
ถนนบางแห่งเป็นที่รองรับน้ำฝน น้ำท่วมขัง ทำให้การจราจรไปมา  
ลำบากและบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะบริเวณหน้าบ้าน  
แม่กอง ไชยคุณ มีน้ำท่วมขังตลอด ขอให้ท่านนายกเทศมนตรี  
ได้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงข้อซักถาม ทั้ง ๗ ประเด็น  
ครับขอเรียนเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านครับ กระผม ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตำบลพินนา ขอตอบข้อกระทู้ถามท่าน

วิสัย จะตันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา เขต ๒

ทีละกระทู้ครับ

กระทู้ถามที่ ๑ เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ มีผู้เสนอขายที่ดินให้กับเทศบาล จำนวน ๒ ราย โดยมีที่ดินติดต่อกัน รายแรกมีที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่กว่า แต่เป็นที่ดินที่ไม่ติดกับถนน และมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน แต่ก็เหมาะที่จะใช้เป็นทิ้งขยะ เพราะอยู่ห่างไกลชุมชน ส่วนรายที่สอง เสนอขายที่ดินประมาณ ๑ ไร่กว่า แต่ที่ดินติดกับถนน ตอนนี้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดินได้เชิญเจ้าของที่ดินที่จะขายมาต่อรองราคา โดยผู้เสนอขายที่ดิน ได้เสนอราคา ๖ หมื่นสองพันบาทต่อไร่ กรรมการจัดซื้อที่ดินได้ต่อรองราคาได้ราคาไร่ละ ๖ หมื่นบาท แต่ก็ยังเกินราคาประเมิน และงบประมาณเราตั้งไว้ไม่เพียงพอ ผมสั่งให้กรรมการจัดซื้อได้รายงานผลการจัดซื้อที่ดินให้ผมทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป ถ้ากรรมการจัดซื้อที่ดินได้เสนอรายงานให้ผมทราบแล้ว ผมจะนำเสนอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในครั้งต่อไปครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๒ เรื่องการจัดหารถดับเพลิงคันใหม่ ผมก็เห็นด้วยอยู่ครับเพราะรถดับเพลิง เทศบาลเราก็มีเพียงคันเดียวและก็ใช้งานมานานพอสมควรแล้ว ผมจะท่านปลัดได้ไปพิจารณาว่าเราจะหางบประมาณมาจากไหนมาจัดซื้อครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๓ เรื่องการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ในงบลงทุนของเทศบาลเรามีไม่มากนัก แต่ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาของประชาชนในตำบลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหมู่่มาก ซึ่งท่าน สท. วิสัย ได้เสนอปัญหาเรื่องการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้านใหม่ ผมก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณา โดยเฉลี่ยงบประมาณที่จัดสรรลงหมู่บ้าน ก็ประมาณอยู่ หมู่บ้านละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอปัญหาความต้องการของประชาชนเข้ามาครับ จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาค่ะ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๔ เรื่องโครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายบ้านจิ้ว - ดอนเชียง ตามที่ท่าน สท.วิสัย ได้เสนอให้ของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ผมก็เห็นด้วยครับ เพราะงบประมาณของเทศบาลเราก็มีไม่มาก ผมก็จะสั่งการให้ช่างสำรวจประมาณการและของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมฯต่อไปครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๕ เรื่อง รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอนนี้นำเข้าเท่าไรแล้วผมขอตรวจสอบก่อนครับ จะเสนอให้สภาทราบในการประชุมครั้งหน้าครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๖ เรื่อง การติดตั้งแอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่องการติดตั้งแอร์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น ผมก็เห็นชอบอยู่ครับ แต่ผมขอตรวจสอบก่อนว่าจะติดตั้งกี่ตัว การใช้ไฟเท่าไร และจะได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติต่อไปครับ

กระทู้ถามเรื่องที่ ๗ เรื่อง น้ำท่วมขังถนน เนื่องจากสภาพถนนก่อสร้างมาก่อนข้างเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้น้ำท่วมขัง ผมจะสั่งให้ป้องกันออกไปสำรวจทุกจุดและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครับ

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาท่านใด จะกระทู้ถามขอเชิญครับ ขอเชิญท่านสง่า สุดแสง ครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายสง่า สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนาเขต ๒ ขอกระทู้ถามท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่าน

นายกเทศมนตรี อยู่ ๒ เรื่อง ครับ

เรื่องแรก เรื่องร่องระบายน้ำของบ้านหนองหอยคัน ที่เทศบาลตำบลพินนาไปขุดเพื่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาการร้องเรียนเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้มีปัญหามาก ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เรื่องของขยะ ท่านนายกฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ ก็คงเกิดอุบัติเหตุอีก จะวางท่อระบายน้ำ หรือจะทำเป็นรางระบายน้ำ ก็จะได้ครับ

เรื่องที่สอง เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันบ้านเรือนชาวบ้านก็ได้ขยายเพิ่มออกไปมาก ซึ่งเทศบาลตำบลพินนาเราก็ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างมานานพอสมควรแล้ว ให้ไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอ ผมจึงเสนอให้ท่านนายกได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมหมู่บ้านละ ๕ จุด

เรื่องที่สาม เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองปลาเชิง หมู่ที่ ๘

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภา  
นายสง่า สุดแสง  
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอภิบาล ดวงใจ

ประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต

นายกเทศมนตรี

ตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการให้หรือยังครับ  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงข้อซักถาม

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตตอบข้อกระทู้  
ถามท่าน สท. สง่า สุดแสง  
เรื่องแรก เรื่องร้องระบายน้ำที่เทศบาลเอารถแบคโฮไปขุดเพื่อ  
ระบายน้ำจากปัญหาร่องเรียน นั้น ผมจะตั้งงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อาจจะวางท่อระบายน้ำหรือเป็นรางสำเร็จ  
ผมขอให้ช่างไปประมาณการก่อนนะครับ

เรื่องที่สอง ไฟฟ้าส่องสว่าง ผมจะออกสำรวจร่วมกับการไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน และประมาณการค่าใช้จ่าย แล้วจะตั้ง  
งบประมาณอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครับ

เรื่องที่สาม เรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองปลาเชิง  
หมู่ที่ ๘ นั้น เทศบาลตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนให้กับ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน เป็นเงิน ๖๐๕,๐๐๐ บาท  
ที่ได้ดำเนินการแล้วคือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไป ประปาบ้านหนอง  
ปลาเชิงแห่งใหม่ เทศบาลไปสร้างระบบประปาไว้แล้วแต่ยังไม่มี  
ไฟฟ้า จึงต้องเร่งดำเนินการก่อน ที่เหลืออีก ๓ สาย ได้แก่สายโนน  
สวดน้ำ หมู่ที่ ๓ สายนาขาม หมู่ที่ ๖ และสายนาครุ  
วิโรจน์ บ้านหนองปลาเชิงยังไม่ดำเนินการ ตอนนี้ให้ทำหนังสือให้  
การไฟฟ้ามาประมาณการให้อยู่ครับ

นายอภิบาล ดวงใจ

ประธานสภาฯ

นายสนอง สีน้อย

สภาสมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาท่านใด จะกระทู้  
ถามขอเชิญครับ ขอเชิญท่านสนอง สีน้อย ขอเชิญครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายสนอง สีน้อย สมาชิก  
เทศบาลตำบลพันนา เขต ๒ ขอกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรี  
เรื่องแรก เรื่องการขอไฟฟ้าเกษตร ที่ท่านรองสิริกิต ได้เก็บ  
เอกสารของชาวบ้านไปเพื่อขอไฟฟ้าเกษตร จากการไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาค นั้น ตอนนี้ได้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ  
เรื่องที่สอง เรื่องท่อระบายน้ำที่บริเวณลำน้ำยาม น้ำกัดเซาะเข้า  
มาจะทำให้ถนนขาด ตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เลย ขอให้  
ท่าน นายกเร่งดำเนินการให้ด้วยครับ  
เรื่องที่สาม เรื่องถนนทางเข้าบ้านถ่อน ชำรุด มีเหล็กเส้นไม้  
แกรงว่าจะเกิดอันตรายสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา ขอให้  
ท่านนายก  
เนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ด้วยครับ



นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงข้อซักถาม

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตตอบข้อ  
กระทู้ถามเรื่องแรก เรื่องการขอไฟฟ้าเกษตร ผมได้มอบให้  
รองสิริกิร เนื่องจากจันทร์ ดำเนินการขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไป  
ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างแดนดิน ตอนนี้งานรองนายกสิริกิร  
ก็ลาออกจากตำแหน่งแล้ว แต่ก็ยังทำงานให้พี่น้องประชาชน  
เหมือนเดิม ท่านรองสิริกิร ก็ไม่ได้รายงานให้ผมทราบว่าดำเนินการ  
ไปถึงไหนแล้ว เดี่ยวผมจะติดตามเรื่องนี้จากท่านรองสิริกิรให้นะ  
ครับ

เรื่องที่สอง เรื่องท่อระบายน้ำที่บริเวณลำน้ำยาม เรื่องซ่อมแซม  
ถนน คสล. ยังไม่ได้ดำเนินการครับ แต่จุดที่อยู่อ้อมแก้วได้  
ดำเนินการให้แล้ว เดี่ยวผมจะลงพื้นที่ว่าจะสามารถวางท่อได้ไหม  
ถ้าวางได้ก็จะซื้อท่อระบายน้ำมาวางให้ครับ เรื่องงบประมาณมอบ  
ให้ท่านปลัดพิจารณาซื้อท่อระบายน้ำ และซื้อยางมะตอยเพื่อ  
ซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านถ่อน ครับ

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
นายมงคลชัย มั่นตาพันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาท่านใดจะกระทู้ถามขอ  
เชิญท่านมงคลชัย ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายมงคลชัย มั่นตาพันธ์  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา เขต ๑ ขอกระทู้ถามท่าน  
นายกเทศมนตรี

เรื่องแรก เรื่องตาข่ายสนามฟุตบอล ตามที่เทศบาลตำบลพินนาได้  
ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ที่โรงเรียนบ้านคำตานา  
ประมาณ ๗-๘ ปีที่แล้ว ปัจจุบันตาข่ายสนามฟุตบอลขาด  
หมดแล้วครับ ทำให้เวลาเด็กไปเตะฟุตบอล ลูกฟุตบอลไปถูก  
บ้านเรือนชาวบ้าน เพราะ

ไม่มีตาข่ายกัน ขอให้ท่านนายกหาตาข่ายมากันลูกฟุตบอลด้วย  
ครับเรื่องที่สอง การพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ตอนนี้งานเข้าสู่  
หน้าฝนแล้ว ยุงก็ค่อนข้างมาก ชาวบ้านสอบถามว่าจะออกมากพ่น  
หมอกควันกำจัดยุงลายเมื่อไหร่ ครับ

เรื่องที่สาม เรื่องสายเมนไฟฟ้าจากวัดพุทธารามไปยังศาลาพักญาติ  
ใช้งานมานาน อาจเกิดการชำรุด เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง  
ประชาชน จึงอยากเสนอให้เปลี่ยนใหม่ครับ

เรื่องที่สี่ เรื่องร่องระบายน้ำ บริเวณสามแยกบ้านช่างกรด ซึ่ง  
เทศบาลนำรถแบคโฮไปขุดเพื่อระบาย แต่ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ  
เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ และมีขยะด้วย จึงขอให้ท่านนายกได้

พิจารณาดำเนินการวางท่อระบายน้ำให้ด้วยครับ  
เรื่องที่ห้า เรื่องท่อระบายน้ำชำรุด ตรงถนนสายป่าช้าเหล่าเต่า  
เมียงไปประปาบ้านคำตานา บริเวณ นานางทองปาน มีท่อระบาย  
น้ำชำรุด ขอให้ท่านนายกได้ไปซ่อมแซมแก้ไขให้ด้วยครับ  
เรื่องที่หก เรื่องคุณภาพน้ำประปาบ้านคำตานา น้ำประปาบ้าน  
คำตานา ไม่มีกลิ่นคอกลิ่น และน้ำก็ไม่สะอาด สาเหตุเกิดจากอะไร  
ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงด้วยครับ  
เรื่องที่เจ็ด เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง ตามที่เทศบาลตั้ง  
งบประมาณลงหินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน  
๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น บ้านคำตานา ได้หินจำนวนน้อยมากทั้งที่มี  
ถนนลูกรังจำนวนมาก แต่บ้านคำตานาได้หินลูกรังเพื่อซ่อมแซม  
ถนน เหมือนเป็นหินของแถม ขอให้ท่านนายก ได้ชี้แจงด้วยครับ  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงข้อซักถาม

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขออนุญาตตอบข้อกระทู้  
ถามเรื่องแรก เรื่องตาข่ายสนามฟุตบอล ผมได้มอบให้รองชัยยา  
ไป สอบถามราคาแล้ว เนื่องจากเราไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้  
ไว้ ก็ จะติดตั้งตาข่ายเพียงด้านเดียวก่อนครับ  
เรื่องที่สอง การพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เทศบาลตำบลพันนา  
ร่วมกับ รพ.สต.พันนา และ อสม. ทุกหมู่บ้านร่วมกันจัดทำแผน  
ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย คาดว่า น่าจะประมาณวันที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๖๖ น่าจะเริ่มออกพ่นถ้าได้แผนที่ชัดเจนแล้วจะแจ้ง  
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
เรื่องที่สาม เรื่องสายเมนไฟฟ้าจากวัดพุทธารามไปยังศาลาพักญาติ  
ผมต้องขอไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่เทศบาล  
หรือเปล่า เทศบาลสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และมี  
งบประมาณหรือไม่ ผมจะรับไว้พิจารณาครับ  
เรื่องที่สี่ เรื่องร่องระบายน้ำ บริเวณสามแยกบ้านช่างกรด  
ผมจะให้ช่างไปตรวจสอบว่าจะใช้ท่อกี่ท่อน จะดำเนินการให้ครับ  
เรื่องที่ห้า เรื่องท่อระบายน้ำชำรุด เดี่ยวผมจะพาทีมบริหารลงไปดู  
จะดำเนินการแก้ไขให้ครับ  
เรื่องที่หก เรื่องคุณภาพน้ำประปาบ้านคำตานา ผมได้สอบถาม  
ผู้ผลิตแล้วครับ ส่วนหนึ่งเกิดจาก คลอรีนกับสารส้มหมดตอนนี้ผม  
ให้ เจ้าหน้าที่ส่งแล้วครับ อีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา  
ไม่ล้างถังทำให้น้ำประปามีกลิ่น ประปาบ้านพันนา

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในวัดดอนกรรรม บ้านพันนา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท
  ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท
  ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญา
๑. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา งบประมาณ ๔๘๐,๕๒๕ บาท
  ๒. โครงการต่อเติมห้องประชุมสภา งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท
  ๓. โครงการก่อสร้างخانพักกระเบียงราวกันตก งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  ๔. โครงการก่อสร้างศาลาพักคอย บ้านพันนาใต้ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สำเร็จรูป บ้านคำตานา งบประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ บาท
  ๖. โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองปลาแซง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

เรื่องที่สอง เรื่องน้ำประปาบ้านพันนา น้ำไม่ไหล น้ำขุ่น น้ำประปามีกลิ่น ประปาบ้านพันนามีปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหล ผมได้ให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาสำรวจตรวจสอบ และเห็นควรติดตั้งปั้มเพรสเซอร์ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ ตอนนี้ผมก็ให้ช่างดำเนินการอยู่ ส่วนเรื่องน้ำประปามีกลิ่น ต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา เขต ๑ ที่ช่วยกันไปล้างถังเก็บน้ำใส และ ระบบกรองน้ำ ทำให้น้ำประปาไม่มีกลิ่นเหม็น ต่อไปก็จะกำชับผู้ผลิตน้ำประปาให้ล้างบ่อย ๆ

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาท่านใด จะกระทู้ถามขอเชิญท่านธีระวัฒน์ สาระบุตร ครับ  
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายธีระวัฒน์ สาระบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันนา เขต ๒ ไม่ได้กระทู้ถามแต่เสนอให้ท่านนายกได้พิจารณา คือเรื่องการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ศาลาประชาคมบ้านจิว ลงไปนายนายสถิต โสมศรีแพง เนื่องจากน้ำท่วมขังถนน เจ้าของนาก็ยินยอมให้ระบายน้ำลงไปเขาได้ จึงอยากเสนอให้ท่านนายกได้พิจารณาด้วยครับ

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ  
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร  
สมาชิกสภาเทศบาล

ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี  
นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

**ระเบียบวาระที่ ๔**

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี

มติที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๕**

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรี

ขอบคุณครับ เดี่ยวผมกับทีมบริหารจะลงพื้นที่ไปดูครับ

ถ้าไม่สมาชิกท่านใดจะกระทู้อีก ผมขอไประเบียบวาระต่อไป  
ครับ

**เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ ขอเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านครับ เรื่องที่จะแจ้งเพื่อทราบ คือเรื่อง การอนุมัติเงิน  
เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่  
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบลพินนา  
ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการ  
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านถ่อน - บ้านหนองหอยคัน เทศบาล  
ตำบลพินนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมีเงินเหลือจ่าย จึงได้  
เสนอขอใช้เงินเหลือจ่ายไป โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน  
พินนาได้ หมู่ที่ ๑๐ สายโรงน้ำพินนา น้ำดื่ม - นานาวยรินทร์ คำ  
ตานิตย์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา เป็นเงินจำนวน  
๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ครับ

รับทราบ

**เรื่องที่เสนอใหม่**

๕.๑ ญัตติ เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง) ขอเชิญท่าน  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก  
ท่านครับ กระผม ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต  
นายกเทศมนตรีตำบลพินนา ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

**โอนเพิ่ม**

**สำนักปลัด**

**ด้านบริหารงานทั่วไป**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานบริหารทั่วไป**

**งบดำเนินงาน**

**ค่าใช้จ่าย**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่ารับวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่าสมัครสมาชิกวารสารและหนังสือทางวิชาการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์ วารสารที่อื่นที่จำเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทำวารสารของเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น

- ค่าซักฟอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการซักฟอกผ้าประดับ ผ้าม่าน และอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลพินนา

- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ งานรับสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี ฯลฯ เป็นต้น

- ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๗๒,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ

๑๙,๓๒๗.๕๓.- บาท โอนเพิ่ม ๗๕,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๙๔,๓๒๗.๕๓.- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนักปลัดเทศบาล)

**รวมโอนเพิ่ม ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**

**โอนลด**

**กองช่าง**

**ด้านการเศรษฐกิจ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**งานก่อสร้าง**

**งบลงทุน**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน**

**พินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท โอนลด ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปเพิ่มด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนักปลัด) รวมโอนลด ๗๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

#### โอนเพิ่ม

##### สำนักปลัด

##### ด้านบริหารงานทั่วไป

##### แผนงานบริหารงานทั่วไป

##### งานบริหารทั่วไป

##### งบดำเนินงาน

##### ค่าวัสดุ

##### วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี ฯลฯ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๖,๓๙๕.- บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๖,๓๙๕.- ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนักปลัดเทศบาล)

รวมโอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นถ้วน)

#### โอนลด

##### กองช่าง

##### ด้านการเศรษฐกิจ

##### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

##### งานก่อสร้าง

##### งบลงทุน

##### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านพันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๔๒๑,๐๐๐.- บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงาน  
ทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑) (สำนักปลัด)  
รวมโอนลด ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### โอนเพิ่ม

กองสาธารณสุข

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอก  
ควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และค่าน้ำมัน  
รถพยาบาลฉุกเฉิน รถเก็บขยะ ฯลฯ สำหรับบริการประชาชนใน  
เขตเทศบาลตำบลพินนา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๕,๓๕๐.- บาท โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.- บาท  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๕,๓๕๐.- ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
(๐๐๒๒๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวมโอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

#### โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน  
พินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔  
เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๓๗๑,๐๐๐.- บาท โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อไปเพิ่มเติมด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐) แผนงาน  
สาธารณสุข (๐๐๒๒๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
(๐๐๒๒๑) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
รวมโอนลด ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านธุรการ  
ค่าจ้างเหมาบริการจ้างอัตราที่ใช้ในกิจการเทศบาลและค่าจ้าง  
เหมาบริการอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ และค่าจ้างเหมาบริการปักเสา  
คอนกรีตและพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ งบประมาณคงเหลือ  
ที่ ๘ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ  
๑๑,๖๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๙๖,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น  
๑๐๘,๑๐๐.- บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
(๐๐๓๑๑) (กองช่าง)  
รวมโอนเพิ่ม ๙๖,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันทาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน  
พันทาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นานายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔  
เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท



งบประมาณคงเหลือ ๓๑๑,๐๐๐.- บาท โอนลด ๙๖,๕๐๐ บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนลด ๙๖,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน  
แอสฟัลท์ติกฯ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพินนา

งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ

๓,๐๐๐.- บาท โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น ๑๐๓,๐๐๐.- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๐๐๓๓๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

(๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน

พินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔

เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๒๑๔,๕๐๐.- บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  
และการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)  
รวมโอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

#### โอนเพิ่ม

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดำเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์  
ทราย ตะปู กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ งบประมาณที่ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๙,๑๐๗.- บาท โอนเพิ่ม  
๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๙,๑๐๗.- ปรากฏใน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)  
รวมโอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

#### โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน  
พันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔  
เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๑๑๔,๕๐๐.- บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอุตสาหกรรม  
และการโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  
และการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า แบบ MMA กระแสไฟเชื่อมไม่

น้อยกว่า ๖๐๐ AMP โอนเพิ่ม ๓,๖๕๐.- บาท (รายการใหม่)

จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑)

(กองช่าง)

รวมโอนเพิ่ม ๓,๖๕๐.- บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันทาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน

พันทาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔

เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๕๐๐.- บาท โอนลด ๓,๖๕๐ บาท เพื่อ

ไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ  
การโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนลด ๓,๖๕๐.- บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า

๑๒,๐๐๐ รอบ/นาที โอนเพิ่ม ๒,๓๕๐.- บาท (รายการใหม่)

จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑)

(กองช่าง)

รวมโอนเพิ่ม ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน

พินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔

เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๘๕๐.- บาท โอนลด ๒,๓๕๐ บาท เพื่อ

ไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)

-๒๑-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)  
รวมโอนลด ๒,๓๕๐.- บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โอนเพิ่ม

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อส่วนแบตเตอรี่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์  
โอนเพิ่ม ๒,๗๐๐.- บาท (รายการใหม่) จัดซื้อตามราคาซื้อขาย  
ของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏในแผนงาน  
อุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
อุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)  
รวมโอนเพิ่ม ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

โอนลด

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน  
พันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔  
เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  
กว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ ๘,๕๐๐.- บาท โอนลด ๒,๗๐๐ บาท เพื่อไป  
เพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการ  
โยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ  
โยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนลด ๒,๗๐๐.- บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

**โอนเพิ่ม**

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด ๔ นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาด ๔ นิ้ว โอนเพิ่ม

๓,๒๐๐.- บาท (รายการใหม่) จัดซื้อตามราคาซื้อขายของท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนเพิ่ม ๓,๒๐๐.- บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

**โอนลด**

กองช่าง

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านพันทนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้าน

พันทนาใต้ หมู่ที่ ๑๐-นายนายสุพล คำสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔

เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.- บาท

งบประมาณคงเหลือ ๕,๘๐๐.- บาท โอนลด ๓,๒๐๐ บาท เพื่อไป

เพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐) แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา (๐๐๓๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา (๐๐๓๑๑) (กองช่าง)

รวมโอนลด ๓,๒๐๐.- บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

**ระเบียบ/ข้อกำหนด**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอน เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน ลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญครับ  
..... เวลาผ่านไป พอสมควรไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  
..... หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม เพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุม อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

มีมติ อนุมัติ ๑๑ เสียง  
ไม่อนุมัติ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

๕.๒ ยุติติ เรื่อง เรื่องคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ด้วยนายศุภชัย การะรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา ได้ลาออกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา เพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ทำให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่างลงจำนวน ๑ คน จึงต้องคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญเสนอเลยครับว่าจะเลือกใครไปเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

นายวิสัย จะตันพงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้รับรอง

ผมนายวิสัย จะตันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพินนา เขต ๒ ขอเสนอ นายมงคลชัย มันทาพันธ์ ครับ  
นายสง่า สุดแสง  
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร

นายอภิบาล ดวงใจ  
ประธานสภาฯ

มีท่านใด จะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี ถือว่านายมงคลชัย มันทาพันธ์ เป็นตัวแทนสภาเพื่อเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ไกรทอง นามกาสา ผู้บันทึกการประชุม  
(นายไกรทอง นามกาสา)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพินนา

(ลงชื่อ) สง่า สุดแสง ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสง่า สุดแสง)  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ชีระวัฒน์ สารบุตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายชีระวัฒน์ สารบุตร)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) วิลัย จะตันพงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายวิลัย จะตันพงษ์ )  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลพินนา ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนาแล้ว ในคราวประชุมสภา  
สมัย..... สมัยที่ ..... ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่..... เดือน.....๒๕๖๖

(ลงชื่อ) อภิบาล ดวงใจ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายอภิบาล ดวงใจ )  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพินนา